



ที่ กค ๑๐๐๖/๑๓๗๐๘

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำปี (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ

๒. ภาพถ่ายหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธพท.ผบร. ๗๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง รายงานประจำปี (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) ซึ่ง ธพท. เสนอมาเพื่อคณะกรรมการ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) ที่บัญญัติว่า “เรื่องที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการ” และเป็นไปตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (พ.ร.บ. ธพท.) รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

มาตรา ๖๑ แห่ง พ.ร.บ. ธพท. บัญญัติว่า “ทุกหกเดือน ให้ ธพท. จัดทำรายงานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงิน นโยบายระบบการชำระเงิน แนวทางการดำเนินงาน และประเมินผลเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อรายงานคณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ ให้จัดทำรายงานภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี”

๒. สารสำคัญ

ธพท. ได้มีหนังสือ ที่ ธพท.ผบร. ๗๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เสนอรายงานประจำปี (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔) ของ ธพท. เพื่อรายงานคณะกรรมการทราบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ภาพเศรษฐกิจ และส่วนที่ ๒ การดำเนินงานของ ธพท. โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

๒.๑ ภาวะเศรษฐกิจ

๒.๑.๑ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔ ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ร้อยละ ๒.๐ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากที่หดตัวร้อยละ ๕.๓ ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๓ โดยเป็นผลจากฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี แรงส่งของเศรษฐกิจไทยแผ่วลงจากช่วงครึ่งหลังของปีก่อน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศที่กลับมารุนแรงขึ้น ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนลดลงตามกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่อ่อนแอลง ประกอบกับมาตรการควบคุมที่เข้มงวดทำให้ประชาชนเดินทางออกไปใช้จ่ายได้ไม่สะดวก แม้จะมีมาตรการภาครัฐออกมาพยุงกำลังซื้อให้กับภาคครัวเรือน ขณะเดียวกันการส่งออกบริการโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังเข้มงวดทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยยังมีจำนวนไม่มาก อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ประกอบกับได้รับผลดีจากวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกอยู่ในช่วงขาขึ้น สำหรับการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามการฟื้นตัวของภาคการส่งออก รวมทั้งมีการลงทุนของภาครัฐเพื่อปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น ด้านการใช้จ่ายภาครัฐมีบทบาทในการพยุงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่มีการเบิกจ่ายสำหรับโครงการด้านชลประทานและคมนาคมอย่างต่อเนื่อง และมาตรการเงินโอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้บางส่วน

๒.๑.๒ เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในประเทศเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่อ่อนแออยู่เดิมได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ ๒ ที่การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนชะลอลง ซึ่งกระทบการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือน สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวกจากฐานราคาพลังงานที่ต่ำในปีก่อนเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเพราะฐานที่ต่ำจากมาตรการลดค่าน้ำประปาเพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเดียวกันปีก่อนเป็นหลัก

๒.๑.๓ เสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยยังเข้มแข็ง สามารถรองรับความผันผวนของตลาดการเงินโลกได้ สะท้อนจากสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ต่ำ และสัดส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้นที่สูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์สากล แม้ดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลสูงตามรายรับจากการท่องเที่ยวที่ต่ำ รวมทั้งรายจ่ายค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นมากตามค่าระวางเรือและการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และดัชนีค่าเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate: NEER) อ่อนค่าลง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ ๒ ที่อ่อนค่าลงเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในไทยที่กลับมารุนแรงขึ้น

๒.๒ การดำเนินงานของ ธปท.

๒.๒.๑ แนวทางการดำเนินงานและประเมินผลนโยบายการเงิน

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น (Flexible Inflation Targeting) เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะปานกลาง และการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ ๑ - ๓ เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสำหรับระยะปานกลางและสำหรับปี ๒๕๖๔

ในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าลง และไม่ทั่วถึงมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๔ แต่เศรษฐกิจไทยยังมีแรงสนับสนุนจากแนวโน้มการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้นจากราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

กนง. เห็นว่าโจทย์สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย คือ การจัดหาและการกระจาย วัคซีนที่เหมาะสมให้เพียงพอและทันการณ์ และควรเร่งดำเนินมาตรการการเงินและการคลังให้เกิดประสิทธิผล ในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างตรงจุดมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำและยังช่วยสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย ทั้งนี้ กนง. ให้นำหนักกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ และจะติดตามพัฒนาการของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินไปแล้ว เพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจำเป็น

นอกจากนี้ กนง. ให้ความสำคัญกับการติดตามและดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า จึงเห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของอัตราแลกเปลี่ยน และเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด รวมถึงการผลักดันนโยบายการปรับระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของอัตราแลกเปลี่ยนไทยอย่างยั่งยืน โดย กนง. เห็นว่าการส่งเสริมให้กลุ่มนักลงทุนไทยออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนเงินทุนเคลื่อนย้ายขาออกและให้เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยไหลเข้าออกอย่างสมดุลในระยะยาว

๒.๒.๒ แนวทางการดำเนินงานและประเมินผลนโยบายสถาบันการเงิน

(๑) การออกมาตรการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ได้ติดตามความคืบหน้า การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ วิชากิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มลูกหนี้รายย่อย และมีแผนการดำเนินงานเพื่อดูแลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ระลอกใหม่ ซึ่ง ธปท. ได้เตรียมความพร้อมด้านนโยบาย (Policy Menu) เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอน รวมทั้งมาตรการ การจัดชั้นและกันเงินสำรอง เพื่อจูงใจให้สถาบันการเงินเลือกใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ และ กนส. ยังสนับสนุนมาตรการการปรับลดอัตราเงินนำส่งเงินให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF Fee) ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยลดต้นทุนของสถาบันการเงินและมีการส่งผ่านไปยังประชาชน

(๒) การดูแลความเสี่ยงและการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และเศรษฐกิจโดยรวมและเศรษฐกิจด้านนโยบายกำกับสถาบันการเงิน

กนส. ติดตามความเสี่ยงของเสถียรภาพระบบการเงินอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินความเสี่ยงในประเด็นสำคัญ เช่น การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นต้น และให้ความสำคัญกับการออกและปรับปรุงนโยบายกำกับสถาบันการเงินที่สำคัญ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และท่าทันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ การนำกรอบการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล (Basel Standards) มาใช้ในไทย การออกแนวปฏิบัติเรื่องการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการให้บริการทางการเงิน การออกหลักเกณฑ์ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs) ในช่วงที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards 9 :TFRS 9) รวมทั้งการตรวจสอบสถาบันการเงินในด้าน เงินกองทุนและการกันสำรอง การช่วยเหลือลูกหนี้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

(๓) การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

กนส. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการเงินในยุคดิจิทัล โดยได้ติดตามและให้ความเห็นต่อแนวทางการกำหนดนโยบายส่งเสริมระบบการเงินที่ช่วยให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มเข้าถึง บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างจัดทำ

กรอบการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยในระยะต่อไป โดยให้ความสำคัญกับ (๑) การพัฒนากรอบการเงินในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสม และสะดวกรวดเร็ว ผ่านผู้ให้บริการที่หลากหลายโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเสนอบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน และ (๒) การส่งเสริมธนาคารเพื่อความยั่งยืน เพื่อผลักดันให้สถาบันการเงินยกระดับการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี

(๔) ผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์และ SFIs

ในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔ ระบบธนาคารพาณิชย์และ SFIs มีความมั่นคง เงินกองทุน เงินสำรอง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมทั้งสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนความต้องการสินเชื่อในระยะต่อไป ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ช่วยชะลอการเสื่อมลงของคุณภาพสินเชื่อ โดยคุณภาพสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างทรงตัว ขณะที่คุณภาพสินเชื่อของ SFIs เสื่อมลงเล็กน้อย จากผลของมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

๒.๒.๓ แนวทางการดำเนินงานและประเมินผลนโยบายระบบการชำระเงิน

ธปท. ได้ดำเนินงานด้านนโยบายระบบการชำระเงิน เพื่อให้ระบบการชำระเงินของไทยมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับการกำกับดูแลระบบการชำระเงินของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

(๑) แนวโน้มการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ

การใช้บริการระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔ มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๔.๒ แต่หดตัวในเชิงมูลค่าร้อยละ ๐.๔ เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับการให้บริการโอนเงิน และชำระเงินออนไลน์ผ่าน Mobile Banking/Internet Banking เติบโตสูงสุดที่ร้อยละ ๖๖.๕ การลงทะเบียนและการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นการโอนชำระเงินมูลค่าเฉลี่ย ๗๔๐ บาทต่อรายการ และมูลค่าเฉลี่ยต่อรายการมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องซึ่งสะท้อนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น การถอนเงินสดและการใช้เช็คลดลงต่อเนื่องสอดคล้องกับการปรับมาใช้ Digital Payment เพิ่มขึ้น

(๒) การดำเนินการตามกรอบการพัฒนา ๕ ด้านของแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ ๔

(๒.๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่เชื่อมโยงกัน (Interoperable Infrastructure) ธปท. ได้ผลักดันและส่งเสริมการใช้มาตรฐานด้านข้อมูล ISO 20022 เพื่อรองรับข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ และการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัล (Smart Financial) ที่ต่อยอดการใช้ ISO 20022 ในการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม Digital Business อย่างครบวงจร

(๒.๒) การส่งเสริมนวัตกรรมและบริการชำระเงิน (Innovation) ธปท. ได้ผลักดันการพัฒนาบริการชำระเงินและโอนเงินระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี และช่องทางใหม่ และการเชื่อมโยงระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างประเทศ โดยได้เริ่มให้บริการแล้วในประเทศเวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย

(๒.๓) การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการชำระเงิน (Inclusion) ธปท. ได้ขยายการใช้ Digital Payment ในหน่วยงานภาครัฐ กรมสรรพากร และสถาบันการเงินเริ่มให้บริการแจ้งและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ไปพร้อมกับการโอนเงินเพื่อลดขั้นตอนและการจัดทำเอกสารภาษีของภาคธุรกิจ ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์และ SFIs ที่ให้บริการแล้ว

รวม ๑๐ แห่ง นอกจากนี้ ธปท. ได้เผยแพร่ความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cryptocurrency และ Stablecoin รวมถึงความเสี่ยงและแนวทางการกำกับดูแล Stablecoin ของ ธปท. เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องและกระตุ้นให้ประชาชนใช้ Digital Payment มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(๒.๔) การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง (Immunity)

ธปท. อยู่ระหว่างการพิจารณาออกและปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น แนวนโยบายการรู้จักร้านค้าและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าสำหรับการรับชำระเงินด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM)) แนวนโยบายการใช้ Thai Standard QR Code ในธุรกรรมการชำระเงินเพื่อให้ครอบคลุมบริการการชำระเงินด้วย QR Code ในรูปแบบร้านค้าสแกน QR Code ที่ลูกค้าเป็นผู้แสดง (B scan C: MyPromptQR) เพื่อเพิ่มช่องทางและความสะดวกให้กับร้านค้าในการรับ ชำระเงิน บริหารจัดการเงินสดและระบบบัญชี เป็นต้น

(๒.๕) การพัฒนาข้อมูลการชำระเงิน (Information) ธปท. ได้ดำเนิน

โครงการนำร่องการบูรณาการข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินในระดับรายธุรกรรม (Transactional Data) และจัดทำ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการชำระเงิน เพื่อประกอบการวางแผนนโยบายและระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ e-Payment และใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามภาวะเศรษฐกิจ และจัดทำผลการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกรรม การชำระเงิน (Payment Market Insight) เพื่อประโยชน์สำหรับการพัฒนาบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน ต่อไป

๓. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๖๑ แห่ง พ.ร.บ. ธปท.ฯ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานประจำปี (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔) ของ ธปท. ตามที่ ธปท. เสนอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๘๙

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๖๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pannaporn7551@gmail.com